

ที่ FNA 63/004

วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการพิจารณาแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย("ต.ล.ท.") และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงวิธีการจัดการกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้พิจารณาถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของบริษัทฯและได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันภัยล่วงหน้าและสร้างความตระหนักรู้ส่วนบุคคลที่พึงกระทำ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ทางบริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นและเสนอแนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางมาจากหรือไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงหรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางมาจากหรือไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือมีอาการที่อาจสงสัยได้ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นควรพิจารณาการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือท่านสามารถส่งเอกสารการลงทะเบียนล่วงหน้ามาที่บริษัทฯตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯได้ร่วมมือกับผู้จัดงานของโรงแรมในการตรวจคัดกรองที่บริเวณหน้าทางเข้าและลิฟท์ของโรงแรมด้วยเครื่องมือเทอร์โมสแกนโดยพยาบาลวิชาชีพ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะได้รับคำแนะนำไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของโรงแรมตามแนวทางที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น และความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม บริษัทฯหวังว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงแนวทางการจัดการการแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปั่นทรสุตร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ